



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว๒๗๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๘๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่กำหนดเป็นสนามสอบการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online
๒. บัญชีรายชื่อผู้ดำเนินการจัดการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่ใช้เป็นสนามสอบ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

๑. สถานศึกษาที่จะใช้เป็นสนามสอบและยังมีได้แจ้งรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาที่กำหนดเป็นสนามสอบการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๑ โดยให้กรอกข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบให้ครบทุกแห่ง

๒. บัญชีรายชื่อผู้ดำเนินการจัดการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๒

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลข้อ ๑ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (<http://hrd.obec.go.th>) หากสถานศึกษาใดมีการเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล หรือยังมีได้กรอกข้อมูล ขอให้กรอกแบบสำรวจตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ส่งมาที่ e-mail : hrdplanobec@gmail.com พร้อมบันทึกแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลระบบ(Admin) ของสนามสอบทุกแห่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในพื้นที่ที่เป็นสนามสอบของตนเองได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓